
sþ. 757. Fyrirspurn [410. mál]
til heilbrigðisráðherra um mengun í álverinu í Straumsvík.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

1. Hvaða athuganir hafa verið gerðar á mengun í álverinu í Straumsvík vegna gallaðra
rafskauta?

2. Hver er afstaða heilbrigðisráðuneytis og Hollustuverndar ríkisins til þessa máls og hvaða
kröfur hafa verið gerðar um úrbætur?


